



อนุฯ สื่อฯ วุฒิสภา พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรอง สื่อมวลชนต่างประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม



นายจิตรรงค์ เสริมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการ นายวินทร์ เกียกจรัส อนุกรรมการ นายปรเทพ สุจริตกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ นายไตรลจน์ มะมะรัตน์ อนุกรรมการ

นายสุระ เทนะปะนิกสิ อนุกรรมการ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อนุกรรมการ นายวรัญญ์ ครีอนันต์รักษา อนุกรรมการ นางสาววรัววรรณ จตุรพิรพร อนุกรรมการ

ผศ.เพ็ญพิชญญา ลังจาศิลป์ อนุกรรมการ นายชวรงค์ สิมปิปปภมาณี อนุกรรมการ นายเทพภูวศักดิ์ เตชะสมบูรณกิจ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



นายนิพนธ์ นาคสมภพ
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารสาธารณะ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ผ่านมาได้เชิญผู้แทนจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบของสื่อต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้นำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองสื่อมวลชนต่างประเทศตามที่ผู้แทนจากกรมสารนิเทศมาให้ข้อมูล มาประกอบการพิจารณาการศึกษาของคณะอนุกรรมการ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองสื่อมวลชนต่างประเทศ

(๑) สื่อมวลชนต่างประเทศจะต้องมีต้นสังกัด และมีการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน ขึ้นไป นับแต่วันที่ยื่นขอรับตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว คณะอนุกรรมการเห็นว่า จะต้องหนังสือรับรองจากต้นสังกัดมายื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนของต้นสังกัดด้วย

(๒) จะต้องได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ประกอบอาชีพอื่นตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการเห็นว่า ควรให้มีการลงนามรับรองการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเพียงเท่านั้น

(๓) สื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย จะต้องมาทำหน้าที่สื่อไม่น้อยกว่าระยะเวลา ๙๐ วัน และจะต้องมีการผลิตผลงานด้านสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า ๕ ผลงาน ทั้งนี้ จะมีการปรับแก้ไขใหม่ให้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ผลงาน คณะอนุกรรมการเห็นว่า ควรให้กำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่สื่อมวลชนในประเทศไทยเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑. กรณีที่เข้ามาทำหน้าที่สื่อมวลชนเฉพาะกิจ ให้อยู่ในประเทศไทยได้ตามภารกิจเท่านั้น
๒. กรณีที่เข้ามาทำหน้าที่ประจำ ระยะเวลาการทำหน้าที่สื่อมวลชนต้องมาทำหน้าที่สื่อไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และมีผลงานการเผยแพร่ข่าวสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

(๔) จะต้องไม่เป็นสื่อมวลชนต่างประเทศที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ความสงบสุข และความปลอดภัยของประชาชนในประเทศไทย หรือบุคคลที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ ประเด็นดังกล่าว คณะอนุกรรมการเห็นด้วย

(๕) จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยให้ข้อมูลเท็จในการยื่นเรื่องขอวีซ่า ซึ่งหากเคยมีประวัติการให้ข้อมูลเท็จดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจะไม่อนุมัติในการออกหนังสือรับรองสื่อมวลชนต่างประเทศให้กับบุคคลนั้น ๆ ประเด็นดังกล่าว คณะอนุกรรมการเห็นด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้นำส่งข้อคิดเห็นดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาและมีมติให้จัดทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและให้นำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาศึกษา เรื่อง “กระบวนการอาชญากรรมโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออ้างอิงในลักษณะบิดเบือนความจริง (Truth)” ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ยกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการประชุมในครั้งต่อไป